



ประกาศโรงพยาบาลฟากท่า  
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ  
สังกัดโรงพยาบาลฟากท่า

ตามที่ได้มีประกาศโรงพยาบาลฟากท่า ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ - ๒๑ มกราคม ๒๕๖๖ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๒ อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในสังกัด กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลฟากท่า นั้น

บัดนี้ การคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ดังบัญชีรายชื่อแนบท้ายนี้

บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุด เมื่อครบกำหนด ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อเป็นต้นไป หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี และในอายุบัญชีถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้นี้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้นั้นด้วย คือ

๑. ผู้นั้นได้ขอละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่สอบได้
๒. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างภายในเวลาที่กำหนด
๓. ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนด วัน เวลาที่ส่วนราชการกำหนด
๔. หากปรากฏภายหลังว่าผู้ผ่านการเลือกสรรรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือคุณสมบัติที่ยื่นสมัครสอบ ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร ถึงแม้ว่าผู้นั้น จะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร ก็จะไม่มสิทธิได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่งที่ผ่านการสอบคัดเลือก

ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกตำแหน่ง **ลำดับที่ ๑ และลำดับที่ ๒** มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ในวันพุธที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ งานกรเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลฟากท่า

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ  
(แนบท้ายประกาศโรงพยาบาลฟากท่า ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕)

ตำแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร สังกัด กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลฟากท่า

ลำดับ	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ -สกุล
๑	๐๑	นางสาวเพ็ญพิตรรา มีนา
๒	๐๒	นางสาวสมจิต คำพัด



(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า